



ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์พิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ได้มีการจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์พิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วุฒิมการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพลศึกษา จำนวน ๑ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาววิริญภัทร หนูแป้น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

๒. จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วุฒิมการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสุขศึกษา จำนวน ๑ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาววราพรพรรณ ไหมเหลือง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

๓. จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ประจำคณะศิลปศาสตร์ วุฒิมการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวทิพย์วดี กิจถาวร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

๔. จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ประจำคณะศิลปศาสตร์ วุฒิมการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จำนวน ๑ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอนุวัติ ยูโซะ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

๕. จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วุฒิมการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน ๑ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายมุขามีน สุหลง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรงค์ เขี้ยวแก้ว)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตยะลา
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ